

Phú Thái, ngày 05 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng. Phương hướng, nhiệm vụ công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 3 tháng cuối năm 2022.

Kính gửi: Phòng Tài chính kế hoạch huyện Kim Thành.

Thực hiện Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của UBND huyện Kim Thành về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Kim Thành năm 2022. UBND thị trấn Phú Thái báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng năm 2022 như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thị trấn.

Thường xuyên tổ chức quán triệt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cuộc họp Đảng ủy, giao ban các bí thư chi bộ họp giao ban đầu tuần, cuộc họp triển khai công tác hàng tháng đối với tất cả cán bộ UBND thị trấn.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về THTK, CLP và các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ cũng như các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện. UBND thị trấn đã thực hiện tốt công tác THTK, CLP trong phạm vi quản lý của mình như tiết kiệm chi phí đi công tác, tiết kiệm văn phòng phẩm, cước phí thông tin liên lạc...

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình THTK, CLP và việc THTK, CLP của UBND thị trấn:

UBND thị trấn đã tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022,

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cắt giảm tối đa các khoản chi lễ hội, hội nghị, đồng thời xử lý kịp thời đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác

- Tiết kiệm tối đa chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm; tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội kỷ niệm, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí. Khi tổ chức hội nghị, tổng kết, lễ kỷ niệm luôn gắn với các nội dung thiết thực, xác định rõ thành phần đại biểu tham dự, chống lãng phí, tránh tình trạng phô trương, hình thức, gây lãng phí thời gian và ngân sách nhà nước

- Rà soát các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác từ cấp trên xuống cấp dưới đảm bảo gọn nhẹ, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh được việc tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới và các đối tượng liên quan,

- Ngân sách chỉ xem xét bổ sung các khoản chi phát sinh ngoài dự toán được giao khi thực sự có nhiệm vụ cấp bách, cần giải quyết đã được các cơ quan có thẩm quyền quyết định, các trường hợp thiên tai, dịch bệnh...

- Bên cạnh đó năm 2022, trong bối cảnh thu NSNN khó khăn, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ theo Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ; Công văn 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính, Công văn số 1687/STC-QLNS ngày 11/6/2021 của Sở Tài chính, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện cắt giảm và tiết kiệm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2022 (cắt giảm 50% kinh phí tổ chức hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại năm 2022; tiết kiệm 10% chi thường xuyên khác còn lại).

Tổng kinh phí cắt giảm, tiết kiệm: 50,0 triệu đồng. Cụ thể như sau

Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm đối với các ban ngành đoàn thể thuộc ngân sách: 5,0 triệu đồng

Cắt giảm 50% kinh phí tổ chức Hội nghị năm 2022: 25,0 triệu đồng;

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2022: 20,0 triệu đồng;

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

- Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tập trung, ưu tiên bố trí vốn xây dựng cơ bản cho các công trình cần thiết cấp bách và có hiệu quả đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm không bố trí vốn xây dựng cơ bản dàn trải, các công trình chưa thực sự cần thiết, cấp bách, không phê duyệt các công trình dự án không đủ nguồn kinh phí thực hiện, không để phát sinh thêm nợ xây dựng cơ bản,



- Công tác kiểm tra, quản lý thời giờ lao động chất lượng và hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, địa phương được đảm bảo, đồng thời thực hiện theo Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hải Dương,

- Công tác giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống hóa những quy định về thủ tục, thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc được thường xuyên kiểm tra để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân; tiếp tục triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” nhằm giải quyết nhanh gọn, đúng pháp luật, có chất lượng đối với hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức, không gây phiền hà, những nhiễu.

- Trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các quy định về sử dụng thời gian làm việc được đề cao, có biện pháp khuyến khích, khen thưởng xứng đáng, kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, làm việc có năng suất, chất lượng, xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm quy chế làm việc, đạo đức công vụ.

(Có biểu chi tiết đính kèm)

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 3 tháng cuối năm 2022.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thi hành công vụ. Đồng thời, kết hợp với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là tư tưởng đạo đức của Người về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm theo Công văn của Sở Tài chính Hải Dương về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (tiết kiệm 20% chi thường xuyên khác (tăng thêm 10% so với dự toán năm 2021 ngoài các khoản để tạo nguồn cải cách tiền lương; các khoản chi tiền lương; các khoản thu nhập có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ).

Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể, quần chúng trong địa phương để thường xuyên thực hiện tuyên truyền, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cấp trên và của đơn vị đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong địa phương.